



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกวุฒิ แดงดารา)
สาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑.	นายพิทัย แพบัว	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๒.	น.ส.วารุณี คร่ำสุข	นวก.แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓.	นางฉวีวรรณ เรืองงาม	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๔.	น.ส.กุลนิษฐ์ มีนรินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕.	นางจุฑารัตน์ ติระสา	จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๖.	นายสัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๗.	นายสมบัติ คงรัตน์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๘.	นางอรัญญา พุทวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๙.	น.ส.ศนิชา แก่งศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๐.	นายกฤษณ์กัซ จันทรัตน์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๑.	น.ส.กัญญาภัค นิลตะโก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๒.	นางวราภรณ์ โชติชีวะเกษม	จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๓.	นายธีรพงษ์ พัฒนคูหะ	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๔.	นางพวงทอง สมป่าสัก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๕.	นางประไพ พรโธสง	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๖.	นางมยุรี เดชะผล	จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๗.	น.ส.นิชย์ธาวลัย จันเลน	จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๘.	นางศันสนีย์ พัฒนคูหะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๙.	นายเอกสิทธิ์ เกษมสุข	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๐.	น.ส.จันทิมา กิตติถนอมวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๑.	นางธณัฐภรณ์ เกษมสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑.	นางปาริฉัตร พงษ์หาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒.	นางนันทนา ป้อมปราการ	จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๓.	นายธนรักษ์ สีตลพฤกษ์	จพง.เภสัชกรรมชำนาญการ